

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

AMANAH – ยั่งอยู่ในสายตา

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เป็นหุ้นเล็กตัวหนึ่ง ที่ไม่ใช่จะอยู่ในสายตาของเหนือเมฆแค่คนเดียวหรอกครับ

เชื่อได้เลยว่าในตลาด สำหรับคนที่ชอบหุ้นเล็ก ๆ ด้วยแล้ว หุ้น AMANAH เป็นเป้าสายตอย่างแน่นอน หรือ บางทีถ้าหากดูไปแล้ว เหมือนจะมีรายใหญ่ ๆ เข้ามาลงทุนหรือเก็งกำไรในหุ้นตัวนี้เสียด้วยซ้ำ... แบบว่า ไม่ใช่ รายใหญ่ ๆ ที่มีอยู่ก่อนจำนวนมาก นะ เป็นรายที่อาจจะขอเข้ามาแจม เข้ามาร่วมวงด้วยอะไรทำนองนั้น เพราะเหมือนจะมีไม้ไล่ตี ไม้ไล่แซก หรือจะเอาภาษาบ้าน ๆ ตามห้องค้ำก็ ไม้ไล่ก๊วย นั่นแหละครับ... และถ้า เห็นว่าผ่านระดับ 4.30 ไปได้อย่างสบาย ๆ ด้วยแล้วนั้น ชัวร์เลยว่า มีไม้ไล่แซกแล้วแซกก็ไม่อยู่แล้วด้วยล่ะนะ อาการตัวเบา ก็เริ่มจะมีให้เห็น การขึ้นของราคาก็จะสบายมากยิ่งขึ้น และอาจจะขึ้นได้เร็ว หรือ ขึ้นได้แรงๆ ตามสไตล์หุ้นเล็กเทคนิคสวย ... ส่วนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน หากใครจะตาม ใครจะอ่านประกอบ ก็ไม่ว่านะครับ สรุปแล้ว หุ้น AMANAH ก็อาจจะเป็หุ้นอีกตัวหนึ่ง ที่น่าจะยังอยู่ในสายตาของนักลงทุน ไปอีกสักระยะหนึ่ง... ส่วนเรื่องของตลาด อย่างที่กล่าวนั้นแหละครับ ว่าหาฟังหรืออภภาพการวิเคราะห์ได้ทางเพจ TH UTRADE ย้อนหลังเอาก็จะเห็นว่ามันหนักหนาแค่ไหนในการจะขึ้น แต่การจะลง ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่จะง่ายตายมาก ยิ่งถ้าเอาแบบวิชาฟิสิกส์ด้วยเลยนั้น ก็เวลาลง ก็คงต้องบวกค่า g เข้าไปด้วย (จริง ๆ ก็ใช่ะ) เราถึงได้เห็นเง เวลาขึ้นจะอืด ๆ ช้ำ ๆ เพราะโดนค่า g ดึงไว้ด้วย แต่เวลาลง ลงเร็วเลย... แต่อย่างไรก็ตาม การไม่ผ่าน 1550 และเกิดพลิกลงมาต่ำกว่า 1500 อีก รอบหนึ่งนั้น ระวังนะครับ การลงระลอกใหม่ที่จะมี มันจะทำให้อ่อนใจ

ดูตามเกม... ถ้าจะเอาจริง ๆ อ่านรูปแบบการเล่นแบบนี้ ก็คงต้องขอมองว่า เล่นกันยาวได้

เรียกว่า ผลอยู่ อาจจะมีการเล่นเกินพื้นฐานไปไกล ๆ เลยก็ได้... ดีไม่ได้ ก็มีคนใหญ่ ๆ ชี้หลังเสียอีกนั่นแหละ

แนวรับ : ... ช่วงราคา 4.00-4.30 แอบเก็บสะสมไว้ได้

เป้าหมาย : ... มอง 5.0-5.5 (เล่นรอบ) แต่มองยาว ดู 8.0

Price Chart...(AMANAH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AMANAH... ก่อนอื่น ก็คงต้องกล่าวที่ว่า ดูตรงไหน แล้วคิดว่า เกิดอาการ ไม้ไล่แซก หรือ ไม้ไล่ ก๊วย ๆ ไม่ต้องคิดมากครับ หากราคาขึ้นรอบนี้ แล้ว ผ่านระดับ 4.30 ไปได้สบาย ๆ เลยนั้น ก็ดูแห่งเทียน วันที่ไปแตะ 4.30 แล้วตกลงมาแรง ๆ นั่นแหละครับ คือ ไม้ไล่ตี หรือ ไม่ก็ถ้าไม้ไล่ตี ไม้ไล่แซก ก็ต้องเรียกว่า ชี้หลังเสีย ทั้งสองอาการนี้ ยังไงเสีย ก็คือ ราคาหุ้นนั้น อาจจะยาก ที่จะลงในแถว ๆ นี้ หรือ ถ้าจะลง ต้องขึ้นไปก่อน แล้วลง และการขึ้น ก็ต้องขึ้นไกล ๆ หน่อย แล้วแกว่ง ๆ ให้เกิดความอยากเล่นอยากได้หุ้นของตลาด นั่นแหละครับ ถึงจะใกล้จบ ซึ่งนั่นถ้าเราใช้เทคนิค ก็จะเข้าใกล้ ๆ ที่ 8.00 ได้เลย แต่ถ้าจะเล่นรอบก็มอง 5.00-5.50